

KHÁNH THÀNH DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

không chỉ là bước tiến vượt bậc về năng lực sản xuất mà còn thể hiện cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy ngành sơn Việt Nam vươn xa, chinh phục những đỉnh cao mới trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất của TLG Việt Nam và mở ra chặng đường mới đầy hứa hẹn trong hành trình khẳng định vị thế trên thị trường.

Việc khánh thành nhà máy Quang Lân - Sơn Tuylips không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương, đặc biệt là lao động nông thôn.

ĐÔNG HƯNG, THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Nhân dịp này, 9 đảng viên Công giáo có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2024 được biểu dương, khen thưởng.

* Huyện ủy Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên là người có đạo tiêu biểu năm 2024.

Huyện Thái Thụy có 123 đảng viên là người có đạo của 3 tôn giáo chính đang hoạt động được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo và 1 điểm nhóm Tin lành. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện có 20 đảng viên là người có đạo được bầu tham gia cấp ủy các cấp. Trong những năm qua, đảng viên là người có đạo luôn hàng hái, nhiệt tình trong phát triển kinh tế - xã hội; động viên đồng bào các tôn giáo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; phát hiện, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; gương mẫu vận động gia đình, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Thái Thụy đánh giá cao những đóng góp của đảng viên là người có đạo đối với sự phát triển chung của huyện trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đảng viên là người có đạo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Quan tâm định hướng, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới; vận động đồng bào các tôn giáo phát triển kinh tế, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Kính Chúa, yêu nước", góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng "Chùa lành 4 gương mẫu", "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", xây dựng nông thôn mới.

HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH TỈNH**Quyên góp trên 8,1 tỷ đồng tham gia các hoạt động từ thiện**

Sáng ngày 22/12, tại Quỳnh Phụ, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), tổng kết công tác hội năm 2024.

Các doanh nhân cựu chiến binh đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt, hiên hách của quân đội và nhân dân ta. Trong công tác hội, các doanh nhân, doanh nghiệp giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2024, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 4.685 tỷ đồng, bằng 130,7% so với năm 2023. Tổng lợi nhuận đạt 257,7 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 112,8 tỷ đồng. Các thành viên trong Hội tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội" với tổng kinh phí hơn 713 triệu đồng, quyên góp được trên 8,1 tỷ đồng tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương...

Năm 2025, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tập trung đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì và bảo đảm thu nhập cho người lao động; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tuyên dương, khen thưởng 1 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2024.

NGUYỄN CƯỜNG**VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG****Phấn đấu có từ 6 - 8 giống cây trồng các loại được công nhận lưu hành**

Chi bộ Viện Nghiên cứu cây trồng thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là chi bộ được Đảng ủy Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Viện Nghiên cứu cây trồng đã bám sát và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công ty để triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cơ bản hoàn thành. Viện đã khảo nghiệm hơn 1.000 giống cây trồng các loại; công nhận lưu hành 14 giống các loại; thực hiện 8 đề tài, dự án; lượng giống sản xuất hàng năm đạt 450 - 500 tấn. Hàng năm có từ 15 - 20 sáng kiến kỹ thuật áp dụng vào công việc được giao. Ứng dụng công nghệ sinh học cho công tác nhân giống sạch bệnh, chọn tạo giống mới, chọn lọc và duy trì gen kháng bệnh các giống đang thương mại của Thái Bình Seed cho kết quả tốt. Nghiên cứu chọn tạo bản in, nhiều giống cây trồng triển vọng được đưa vào khảo nghiệm và chuẩn bị đưa ra thị trường. Các đảng viên của Viện tích cực tham gia cuộc thi khoa học công nghệ các cấp và đạt giải cao. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Nhiệm kỳ 2025 - 2027, Chi bộ Viện Nghiên cứu cây trồng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao trình độ, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua, xây dựng Viện trở thành trung tâm khoa học công nghệ mang giá trị cốt lõi, là nền tảng cho sự phát triển của Thái Bình Seed. Phấn đấu có từ 6 - 8 giống cây trồng các loại được công nhận lưu hành; nghiên cứu cây trồng phục vụ cho chế biến, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; tăng cường ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho người nông dân.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2025 - 2027 gồm 5 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

LIU NGÂN**VŨ THƯ****Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng**

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, vai trò quản lý nhà nước của chính quyền huyện, năm 2024, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của huyện Vũ Thư tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tập thể Ban CHQS huyện Vũ Thư được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua quyết thắng.



Huyện Vũ Thư phối hợp tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024 với tinh huống thực hành xử trí tình huống sạt trượt mái dề, kè Hữu Lộc xã Xuân Hòa.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã ban hành nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 2024; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, các chính sách hậu phương, quân đội luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo đồng thời giao các cơ quan chức năng phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực; do đó các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đã đi vào cuộc sống, vừa là công cụ quản lý nhà nước vừa bảo đảm cho mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được UBND huyện chú trọng. Huyện đã chỉ

đạo kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp theo đúng quy định, đủ thành phần; thực hiện rà soát, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Năm 2024, Vũ Thư đã cử 28 đồng chí đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh của tỉnh; mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 150 đồng chí; chỉ đạo các xã, thị trấn mở 30 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 1.182 đồng chí đối tượng 4 cấp xã; chỉ đạo 5 trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 8.559 học sinh. Qua đó nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; luôn cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đồng thời, nhận thức rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương của cơ quan, đơn vị mình.

UBND huyện triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản

lý nhà nước về quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó chú trọng quản lý ngay từ việc thực hiện chủ trương, định hướng, quy hoạch các dự án phát triển của các ngành, các lĩnh vực; chỉ đạo Ban CHQS huyện bám sát hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu UBND huyện báo cáo các số, ngành và UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện để bảo đảm yêu cầu mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân.

Năm 2024, UBND huyện đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện xử trí tình huống sạt trượt mái dề, kè trong diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tình bão đảm an toàn, hiệu quả; chỉ đạo Ban CHQS huyện xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động 650 lực lượng dân quân tự vệ, dân quân thường trực, dân quân tham gia phòng, chống và khắc phục hậu

quả bão số 3 và lũ lớn sau bão; thực hiện quản lý có hiệu quả đất và công trình quốc phòng trên địa bàn huyện với 51 vị trí, tổng diện tích 59.584,8m², không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xâm hại đất và công trình quốc phòng.

Kiểm toàn đủ biên chế 100% đầu mỗi đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 với 350 công dân nhập ngũ và 37 công dân tham gia Công an nhân dân; thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, phúc tra, rà soát nguồn sẵn sàng động viên, sẵn sàng nhập ngũ; tiếp nhận, quản lý dữ liệu thông tin phương tiện kỹ thuật năm 2024; đón và đăng ký vào ngạch dự bị cho 330 quân nhân tại ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hoàn thành tốt công tác tuyển sinh quân sự với 16 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội.

Chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện và tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tốt các hoạt động trên an đáp nghĩa.

UBND huyện triển khai nhiều hình thức, biện pháp để thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, như: kiểm tra chéo, kiểm tra theo cụm, lồng ghép nội dung kiểm tra vào các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm việc sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời uốn nắn, khắc phục những mặt hạn chế, từ đó tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng của huyện.

Năm 2025, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục còn diễn biến phức tạp; yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cũng có quốc phòng, an ninh trong tình hình mới ngày càng cao; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Để luôn thành công công tác quốc phòng, quân sự địa phương, huyện Vũ Thư xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định

đường để buôn bán, đặt biển hiệu sai quy định làm mất mỹ quan đô thị. Tổ chức ký cam kết đến các hộ kinh doanh. Đến nay, 100% trường hợp xây dựng nhà ở được cấp phép, nộp thuế xây dựng đầy đủ. Phường đã kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động 2 trường hợp vi phạm về hoạt động xây dựng tự nguyện tháo dỡ, giải quyết 1 trường hợp vi phạm tồn tại cũ. Thời gian tới, phường sẽ duy trì thường xuyên ra quân, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm, duy trì TTĐT trên toàn địa bàn, đặc biệt tập trung ở các "điểm đen" nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về TTĐT, vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan, văn minh đô thị.

Thời gian qua, cùng với đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, công tác bảo đảm TTĐT luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Bình và các phường, xã tăng cường thực hiện nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại I. Ông Trần Văn Hải, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cho biết: Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng, UBND phường, xã đã tháo dỡ 65 biển quảng cáo, ô che; thu giữ 354 xe đẩy hàng, bàn ghế và các vật dụng khác; xử lý vi phạm hành chính về TTĐT 72 trường hợp. Đội đã rà soát các vị trí "điểm đen" thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đường, để xe không đúng quy định... tại 19 phường, xã để có phương án xử lý. Với sự quyết liệt trong công

số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Luật Phòng thủ dân sự. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng các tiềm lực, bảo đảm khu vực phòng thủ huyện có chiều sâu, vững chắc. Thực hiện Đề án "Xây dựng lực lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CHQS và lực lượng dân quân các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Hai là, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các khâu, bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2025, khắc phục triệt để tình trạng công dân vi phạm, trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; quyết tâm giao đủ 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ba là, triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Trang bị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban CHQS huyện vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; tích cực tham gia các hoạt động trên an đáp nghĩa góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bốn là, chỉ đạo Đảng ủy, Ban CHQS huyện làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, các cụm công nghiệp và trên không gian mạng để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý khó khăn ngay từ cơ sở, bảo đảm an toàn đại hội đảng các cấp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm là, chỉ đạo hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xây dựng Trung đội Văn tài thủy thủ đội Bộ CHQS tỉnh tại xã Tân Phong; bố trí quy chế xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất, công trình quốc phòng, khu quân sự và thực hiện chế độ kiểm kê đất quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục về đất đai, ra quyết định thu hồi đất thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

PHẠM THỊ NHƯ PHONG

Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

THÀNH PHỐ**Bảo đảm trật tự đô thị dịp cuối năm**

Còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên địa bàn thành phố Thái Bình các hoạt động giao thương, buôn bán và tập trung hoàn tất các công trình xây dựng để kịp đón tết diễn ra sôi động. Để bảo đảm trật tự đô thị (TTĐT), các địa phương thường xuyên ra quân, tập trung tuyên truyền, xử lý các vi phạm về hành lang lộ giới, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Là địa bàn trọng điểm của thành phố, phường Lê Hồng Phong xác định công tác bảo đảm TTĐT, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến phố là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Vì vậy, hàng tuần, hàng tháng, phường tổ chức các đợt ra quân lập lại TTĐT với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ông Lại Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường cho biết: Tại các buổi ra quân, phường đã tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống, buôn bán, kinh doanh ở các tuyến phố trên địa bàn chấp hành quy chế, quy định về quản lý và thực hiện TTĐT, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ



Tình trạng vi phạm, tái vi phạm về trật tự đô thị vẫn còn diễn ra ở một số tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Bình.

quan đô thị; không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; nhắc nhở, hướng dẫn nhân dân để rác thải, vật liệu xây dựng đúng nơi quy định; tổ chức bóc gỡ đồ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thu giữ phương tiện, đồ vật, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lấn chiếm.

Với khoảng 6.500 hộ dân và 12 tuyến phố, trong đó có 5 tuyến phố chính, nhiều đơn vị

đóng trên địa bàn (trong đó có 3 bệnh viện), việc tăng cường công tác quản lý đô thị được UBND phường Kỳ Bá tập trung thực hiện. Ông Vũ Tuấn Long, Chủ tịch UBND phường cho biết: Ngay từ đầu năm, phường đã xây dựng và ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, TTĐT, trật tự xây dựng và môi trường trên địa bàn. Đặc biệt, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề

tác kiểm tra, xử lý, TTĐT của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều tuyến đường, vỉa hè thông thoáng, tình trạng lấn chiếm giảm đáng kể.

Tuy nhiên, do đặc thù thời điểm cuối năm, tình trạng các hoạt động giao thương, buôn bán và tập trung hoàn tất các công trình xây dựng để kịp đón tết, vui xuân hết sức sôi động; tình trạng vi phạm, tái vi phạm về TTĐT vẫn còn diễn ra ở một số tuyến phố, khu dân cư, đặc biệt tại các vị trí "điểm đen" thường xuyên xảy ra như khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông Trần Văn Hải cho biết thêm: Thời gian tới, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố tiếp tục phân công cán bộ phụ trách cơ sở bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các phường, xã thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động xây dựng kế hoạch, thống nhất với UBND các phường, xã tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại I. Ông Trần Văn Hải, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cho biết: Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng, UBND phường, xã đã tháo dỡ 65 biển quảng cáo, ô che; thu giữ 354 xe đẩy hàng, bàn ghế và các vật dụng khác; xử lý vi phạm hành chính về TTĐT 72 trường hợp. Đội đã rà soát các vị trí "điểm đen" thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đường, để xe không đúng quy định... tại 19 phường, xã để có phương án xử lý. Với sự quyết liệt trong công

đường để buôn bán, đặt biển hiệu sai quy định làm mất mỹ quan đô thị. Tổ chức ký cam kết đến các hộ kinh doanh. Đến nay, 100% trường hợp xây dựng nhà ở được cấp phép, nộp thuế xây dựng đầy đủ. Phường đã kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động 2 trường hợp vi phạm về hoạt động xây dựng tự nguyện tháo dỡ, giải quyết 1 trường hợp vi phạm tồn tại cũ. Thời gian tới, phường sẽ duy trì thường xuyên ra quân, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm, duy trì TTĐT trên toàn địa bàn, đặc biệt tập trung ở các "điểm đen" nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về TTĐT, vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan, văn minh đô thị.

Thời gian qua, cùng với đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, công tác bảo đảm TTĐT luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Bình và các phường, xã tăng cường thực hiện nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại I. Ông Trần Văn Hải, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cho biết: Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng, UBND phường, xã đã tháo dỡ 65 biển quảng cáo, ô che; thu giữ 354 xe đẩy hàng, bàn ghế và các vật dụng khác; xử lý vi phạm hành chính về TTĐT 72 trường hợp. Đội đã rà soát các vị trí "điểm đen" thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đường, để xe không đúng quy định... tại 19 phường, xã để có phương án xử lý. Với sự quyết liệt trong công

đề công tác quản lý TTĐT được duy trì bền vững, không còn tình trạng "đẹp trước tái sau", cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã, thôn, tổ dân phố cần tiếp tục vào cuộc đồng bộ. Cùng với đó, cần huy động sự tham gia tích cực hơn nữa của các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tại các khu dân cư, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện.

NGÂN HUYNH